



ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ฉบับที่ ๒

ตามที่กรมอนามัยได้กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นเอกสารหลักฐานของหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เอกสารหลักฐานของหน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา คำขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยผลการพิจารณาหน่วยงานและวิทยากรประจำหน่วยงานจัดการอบรม ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสสายละเอียด ดังนี้

๑. หน่วยงานและวิทยากรประจำหน่วยงานจัดการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย เป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน ๔ หน่วยงาน

ลำดับ	หน่วยงานจัดการอบรม	วิทยากรประจำหน่วยงานจัดการอบรม
๑	บริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (แห่งประเทศไทย) จำกัด	๑. นายสมคิด ปราบภัย ๒. นางกัลย์กมล आयูอิน ๓. นางสาวกมลชนก จิตนอก ๔. นายบุญธรรม แสงรัมย์ ๕. นางสาวรุ่งลาวัลย์ พรรณขาม ๖. นางสาวสุภาวดี ศรีนวล ๗. นางสาวอรทัย ทิมพงษ์ ๘. นายศรัญญู ทิพระมวล ๙. นางสาวนิตยา แสงประจักษ์ ๑๐. นางสาวอรุณรัตน์ ปัญจะ กลิ่นเกษตร ๑๑. นายเสกสิทธิ์ ดวงคำ ๑๒. นายรงค์ดีชัย สายพระราชกูร์ ๑๓. นายวรกร วิชัยโย



ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร
ฉบับที่ ๑๕

ตามที่กรมอนามัยได้กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นเอกสารหลักฐานของหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เอกสารหลักฐานของหน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผลการพิจารณาหน่วยงานและวิทยากรประจำหน่วยงานจัดการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารละเอียด ดังนี้

๑. วิทยากรประจำหน่วยงานจัดการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม จำนวน ๒ หน่วยงาน

ลำดับ	หน่วยงานจัดการอบรม	วิทยากรประจำหน่วยงานจัดการอบรม
๑		
๒	บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด	๑. นายศุภกร แว่วสอน